

## **BÁO CÁO**

### **Thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2023**

Thực hiện Công văn số 158/PNV, ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ về việc báo cáo điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. UBND Phường Nguyễn Nghiêm báo cáo nội dung trên như sau:

#### **I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước**

UBND Phường Nguyễn Nghiêm bám sát các nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng nhằm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường. Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trong toàn phường về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, và các văn bản của cấp trên.

Triển khai thực hiện phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, UBND phường ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/12/2021 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 – 2025); Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 08/3/2022 về phát động và triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Phường Nguyễn Nghiêm” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND Phường Nguyễn Nghiêm “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND thị trấn Đức Phổ (nay là Phường Nguyễn Nghiêm) về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10/11/2021 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2022 về Tổ chức thực hiện thi đua “Nguyễn Nghiêm vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022 - 2025,....

#### **II. Thực trạng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước**

*1. Tình hình tổ chức, triển khai thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước:*

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã, Ủy ban nhân dân phường đã cụ thể hóa để triển khai, đồng thời tại Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm đã phát động phong trào thi đua, gắn với từng phong trào, chủ đề cụ thể đến toàn thể công chức, người lao động và toàn thể nhân dân; triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức, ban ngành. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động và toàn thể Nhân dân để nắm, hiểu rõ và thực hiện tốt các quy định về thi đua khen thưởng. Kế hoạch thi đua khen thưởng, xây dựng các điển hình tiên tiến được bổ sung hàng năm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là căn cứ để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, là căn cứ đề nghị các danh hiệu thi đua cuối năm, tạo phong trào thi đua giữa các TDP và Nhân dân trong phường.

Thông qua hệ thống truyền thanh phường đến các TDP, kết hợp với các hội nghị tại phường, các đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, họp TDP để tuyên truyền, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt từ đó vừa động viên vừa làm gương để làm thay đổi được nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân nhất là về công tác xây dựng nông thôn mới, tạo nên ý thức tự giác, tự nguyện trong những phần việc mà Nhân dân tự làm được.

*2. Các hình thức, biện pháp, tiêu chí thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước:*

Để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả, Đảng ủy, chính quyền chỉ đạo bám sát các quy định của cấp trên về thi đua khen thưởng để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến và có nhiều hình thức tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Việc xét, đề nghị khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng thành tích. Qua đó lựa chọn các tập thể, cá nhân thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trong toàn phường.

*3. Kết quả việc thực hiện phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước:*

Trong giai đoạn 2014-2023, UBND phường đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ; phong trào thi đua kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng huyện Đức Phổ; phong trào thi đua góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc; Bầu cử đại biểu HĐND các cấp,.... triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phong trào “Học tập và làm theo

tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua Cải cách hành chính; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan; phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"; "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở",....

Qua triển khai thực hiện các phong trào không có gương điển hình tiên tiến, tuy nhiên đã xét, đề nghị cấp trên khen thưởng cho 168 cá nhân và 89 tập thể trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất. Trong năm 2021 được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an (Có thành tích xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021); Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (Có thành tích xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho tập thể Nhân dân và cán bộ đã hoàn thành xuất sắc công tác trong phong trào thi đua năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho tập thể Nhân dân và cán bộ Phường Nguyễn Nghiêm đã có thành tích trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi, Hoài Nhơn.

### **III. Các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng tiêu chí đánh giá điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới**

1. Tiếp tục thực hiện Luật Thi đua khen thưởng hiện hành; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng với việc đánh giá, phân loại công chức.

2. Đề phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước phải bám sát các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của đất nước và của tỉnh gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan; tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức phong trào thi đua; phát huy tính năng động, sáng tạo, sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, công chức.

4. Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đây là nội dung biện pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng, nhân điển hình tiên tiến.

5. Tích cực đổi mới nội dung, biện pháp và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên; Thường xuyên thực hiện tốt việc tuyên truyền, phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua.

Trên đây báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 – 2023 của UBND Phường Nguyễn Nghiêm. Kính báo cáo Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ./.

***Nơi nhận:***

- UBND Thị xã;
- Đảng ủy, HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Thị Hạnh**